



วอนรัฐช่วยเกษตรกรไร้อ้อย



คาร์ตัน ศิริวิริยะกุล วิศวะกลัด

“สยามธุรกิจ” มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นพยานความร่วมมือระหว่างกลุ่มน้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ (KTIS) กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาในคำสั่งซื้อรถตัดอ้อย 40 คัน และรถตะกร้าขนย้ายผลผลิตอ้อย เลยกถึงโอกาสสอบถาม คุณคาร์ตัน ศิริวิริยะกุล วิศวะกลัด กรรมการบริหารบริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด จึงซื้อรถตัดอ้อยต่างๆ ที่ทำธุรกิจโรงงานน้ำตาล

คุณคาร์ตันเล่าว่า “เราซื้อมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไร้อ้อยได้นำไปใช้ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราจริงๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อยี่ห้ออื่นเราได้ตั้งกองเครื่องจักรกลเกษตรขึ้นมาก่อน จากนั้นให้พนักงานไปเรียนรู้วิธีการใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติของรถตัดอ้อย เพื่อดูว่าสามารถใช้งานในประเทศไทยได้หรือไม่ และจึงตัดสินใจซื้อยี่ห้อและรุ่นนี้มาตลอด ซึ่งครั้งนี้เราซื้อจำนวน 40 คัน เป็นเงินประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะนำไปใช้ใน 3 โรงงานของบริษัท ตามสัดส่วนและความจำเป็น และนอกจากนี้ เกษตรกรชาวไร้อ้อยสามารถจะนำไปใช้ในการเก็บอ้อยได้ด้วย”

คุณคาร์ตันเล่าต่อไปว่า “เกษตรกรชาวไร้อ้อยของไทยไม่เหมือนประเทศอเมริกาในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจะน้อยกว่า เวลาเกี่ยวเกี่ยวจึงใช้เพียงคนแรงงานคนเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ใบอ้อยขาดเป็นผลรวมถึงฝุ่นที่ทำให้คันและร้อน ดังนั้น จึงไม่มีคนอยากจะทำอาชีพตัดอ้อย อีกทั้งแรงงานที่รับจ้างอยู่ปัจจุบันค่าจ้างค่อนข้างสูงทำให้เกษตรกรปลูกอ้อยเลือกวิธีการเผาหน้าทางเพื่อเข้าไปตัดอ้อยได้ง่าย ส่งผลให้อ้อยสูญเสียความหวาน คุณภาพไม่ดี ราคาจึงต่ำ ทั้งนี้วิธีแก้ปัญหาที่ต้องใช้เครื่องจักร ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ลงทุนซื้อรถตัดอ้อยมาเพื่อให้เกษตรกรปลูกอ้อยได้ใช้ด้วย

คุณดารัตน์กล่าวถึงมูลค่าของน้ำตาลว่า “มูลค่าการส่งออกน้ำตาล ณ ปัจจุบัน ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท ดังนั้น เราอยากขอให้รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งรัฐบาลไม่เคยให้การดูแลทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลเลย เราอยากให้มองดูมูลค่าภาพรวมกัน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลยังแข่งในตลาดโลกได้มาก เพราะมูลค่าการส่งออกของไทยอยู่อันดับ 2 ของโลกแพ้เพียงบราซิลเท่านั้น เพราะพื้นที่เขาใหญ่มาก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ประเทศไทยมีความชำนาญ มีเครื่องจักรในการผลิต และโลกยังต้องการน้ำตาลทั้งบริโภคและนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ส่งผลให้มูลค่าน้ำตาลจึงสูงมาก”

และท้ายสุดนี้ คุณดารัตน์ได้ฝากถึงรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องว่า “เราอยากให้รัฐบาลช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยบ้าง ไม่ต้องมาช่วยโรงงานน้ำตาล ซึ่งชาวไร่อ้อยเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเลย จะเห็นว่าเกษตรกรอื่นรัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือมาก เช่น เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย รับจำนำสินค้าเกษตร แต่ชาวไร่อ้อยดอกเบี้ยเงินกู้เป็นปกติ อีกทั้งเราอยากให้รัฐบาลให้เครื่องมือทำมาหากินมากกว่า เพราะเป็นความยั่งยืนซึ่งถ้าอยากช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สนับสนุนเรื่องนี้ เรื่องเครื่องมือในการทำอาชีพ อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลืออาจจะไม่จำเป็นต้องให้ฟรี แต่หากเกษตรกรมีเงินแล้วค่อยนำเงินมาคืน ซึ่งเป็นการช่วยเพื่อให้เกษตรกรเติบโตได้”

